



ที่ ศธ ๐๔๒๙๙/ ๑๐๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
๓๙๓/๒ หมู่ที่ ๙ ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งว่างผลจากการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาแห่งใหม่ จำนวน ๒ อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงขอให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ๒๕๖๖
ไว้แต่มิได้ ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างนี้ หากมีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่ง
ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็สามารถยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบ
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำเนา ก.พ.๗ หรือ แบบ ก.ค.ศ.๑๖
ที่เป็นปัจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์
ขอย้ายตำแหน่งบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย โดยเอกสารที่จัดส่ง
ต้องดำเนินการตามกรอบการพิจารณาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

-/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้มีความประสงค์ขอย้ายได้จัดส่งเอกสารโดยแยกเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. คำร้องขอย้าย พร้อมสำเนา ก.พ.๗ หรือแบบ ก.ค.ศ.๑๖ พร้อมความเห็น
คณะกรรมการสถานศึกษา มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ชุด

๒. เอกสารประกอบการประเมินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การย้ายกรณีปกติ) โดยแยกรายละเอียดตัวชี้วัดให้ชัดเจน จำนวน ๑๐ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๘

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๔๔ ๐๕๖ ๗๖๗

โทรสาร ๐๔๔ ๐๕๖ ๗๖๘

ผู้ประสาน นางธัญชนกชาติประมง